

# Thực thi quyền SHTT

“Tier 1: [Nguyen Nguyet Dzung](#) and [Do Quang Hung](#) are key names in the large team at [Vision & Associates](#), which also includes well-respected managing partner [Pham Nghiem Xuan Bac](#). The firm advised Ponaflex on a requested cancellation of trade mark to allow ‘Pona & device’ to be licensed in the client’s name in Vietnam and has experience in handling litigation over counterfeit products. Other clients include Yahoo! and Hewlett-Packard.”

*Asia Pacific Legal 500 2017/2018*

*Tài sản trí tuệ không chỉ đơn thuần là sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu hay quyền tác giả, đó còn là nền tảng để xây dựng và thiết lập nên những tài sản thiết yếu và cơ bản khác trong mọi lĩnh vực kinh doanh. Việc một công ty xác định, đăng ký và bảo hộ những thành quả sáng tạo của mình như thế nào là vấn đề mang tính chiến lược trong thị trường ngày nay, không chỉ ở Việt Nam mà còn trên một phạm vi rộng lớn hơn, nhằm tạo và duy trì tính cạnh tranh của công ty mình. Chúng tôi hiểu rõ điều này và có thể giúp khách hàng đăng ký, bảo hộ và sử dụng hữu hiệu các tài sản trí tuệ.*

## **Nguồn nhân lực**

Cùng với kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp lý, đội ngũ luật sư thực thi quyền của chúng tôi còn dày dặn kinh nghiệm trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, gồm sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu (chàng hàng giả), quyền tác giả (chàng giả mạo quyền tác giả), tên miền, tên thương mại, bí mật thương mại và cạnh tranh không lành mạnh. Với đội ngũ này, chúng tôi có thể hỗ trợ khách hàng không chỉ trong việc thiết lập, duy trì quyền sở hữu trí tuệ mà còn trong việc thực thi những quyền này tại Việt Nam. Do việc thực thi quyền sở hữu trí tuệ đòi hỏi phải có mối quan hệ mật thiết với các cơ quan thực thi quyền, chúng tôi đã và đang duy trì mối quan hệ chặt chẽ với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, bao gồm Cục Sở hữu Trí tuệ, cơ quan

quản lý thị trường, Cục Cảnh tranh, trọng tài và tòa án. Trên hết, chúng tôi được coi là sự lựa chọn hàng đầu trong lĩnh vực thực thi quyên tại Việt Nam.

## **Dịch vụ**

Chúng tôi tiên phong trong việc sử dụng các chiến lược thực thi quyên hiệu quả và sáng tạo nhằm mục đích, ví dụ như, ngừng việc sản xuất hàng loại hàng giả và hàng vi phạm quyên tác giả, và chống các biến thể của các vi phạm này. Chúng tôi giải quyết vụ việc bằng các phương pháp truyên thông và các giải pháp sáng tạo, tùy từng trường hợp cụ thể. Chúng tôi ứng dụng các biện pháp khác nhau, từ dân sự, hình sự tới hành chính, và đặc biệt là hợp tác chặt chẽ với các cơ quan có thẩm quyền, để chống lại bên vi phạm. Các dịch vụ của chúng tôi trong lĩnh vực này bao gồm:

- Xác định, điếu tra và khảo sát quyên sở hữu trí tuệ;
- Tiến hành các chương trình phòng ngừa và chống hàng giả, hàng giả mạo quyên tác giả (bao gồm cả quan hệ công chúng);
- Cảnh báo, thương lượng, đàm phán, giải quyết tranh chấp, trọng tài;
- Đại diện và bào chữa trước cơ quan có thẩm quyền (bao gồm Cục Sở hữu Trí tuệ, hải quan, quản lý thị trường, Cục Cảnh Tranh, trọng tài và tòa án); và
- Thực thi quyên

## **Khách hàng**

Khách hàng của chúng tôi trong lĩnh vực này bao gồm Yonex, LG Household, S.P.I. Spirits, Yahoo!, 7 Eleven, Samsonite, J & P Cost, ICI Paints, v.v..